

Số: 07/BC-HĐND

Thuận An, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

**Tổng hợp kiến nghị của cử tri thành phố Thuận An
Trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024**

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

Thực hiện Công văn số 153/HĐND-VP, ngày 17/5/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Từ ngày 17-19/6/2024, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các xã, phường tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri tại 10 xã, phường trên địa bàn thành phố Thuận An. Thường trực HĐND thành phố báo cáo kết quả như sau:

1. Tình hình chung:

a) Tâm tư, nguyện vọng của cử tri:

Nhìn chung tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn thành phố còn băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như: tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường trong sản xuất và sinh hoạt; công tác bồi thường giải tỏa các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố (đường Vành đai 3); các khu dân cư như: khu dân cư Roxana Plaza (Vĩnh Phú) do chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết; tình hình ngập nước trên địa bàn ... đã làm ảnh hưởng phần nào đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cử tri mong muốn trong thời gian tới các ngành chức năng cần có những giải pháp hữu hiệu để giải quyết, làm giảm thiểu tối đa các vấn đề trên.

b) Kết quả tiếp xúc của cử tri:

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố đã báo cáo (tóm tắt) kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm 2024; Thông báo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X và HĐND thành phố khóa XII; tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của xã, phường có **1.068** cử tri tham dự, trong đó có 73 cử tri phát biểu với 123 lượt ý kiến. Các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố và lãnh đạo UBND thành phố và xã, phường đã giải trình ngay tại buổi tiếp xúc một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam thành phố và Thường trực HĐND, UBND xã, phường thống nhất một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và thành phố. (Ngoài ra, còn có một số ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã, phường). Những ý kiến còn lại được Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam thành phố và Thường trực HĐND, UBND xã, phường thống nhất một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và thành phố.

2. Nội dung kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh cụ thể: (phụ lục kèm theo)

Trên đây, là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024- HĐND tỉnh khóa X và HĐND thành phố khóa XII. Nay, Thường trực HĐND thành phố Thuận An báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh để xem xét chuyển các ngành chức năng sớm giải quyết.

Nơi nhận:


- TT. HĐND Tỉnh;
- VP HĐND Tỉnh;
- Thành ủy-UBND thành phố;
- UB. MTTQ VN thành phố;
- VP HĐND-UBND thành phố;
- Lưu.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Thị Thanh Hương

Phụ lục
NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỬ TRI
THUỘC THẨM QUYỀN QUỐC HỘI VÀ CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 07/BC-HĐND, ngày 25/6/2024
của Thường trực HĐND thành phố Thuận An)

STT	KIẾN NGHỊ CỬ TRI	XÃ, PHƯỜNG	GH CHỈ
I	Giao thông, xây dựng, đô thị, thủy lợi, đất đai; đền bù, giải tỏa		
1	Cử tri Võ Văn Tư, ấp An Hòa, An Sơn: hiện nay dọc tuyến đường An Sơn 02 thuộc ấp Phú Hưng, đơn vị thi công đường vành đai 3 khi làm đường đã lắp đường thoát nước chung của một số hộ dân học tuyến đường này dẫn đến việc gây ngập úng cho các hộ xung quanh và vườn cây ăn trái. Kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo chủ đầu tư dự án khắc phục tình trạng nêu trên.	Xã An Sơn	
2	Cử tri khu phố 1B, phường An Phú: chưa đồng tình với trả lời của Sở Giao thông vận tải vì theo trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri là Công ty Becamex đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Nguyễn Văn Trỗi và tuyến đường ĐT743 nhưng thực tế là chưa lắp đặt. Kiến nghị ngành chức năng nhanh chóng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cử tri Khu phố 4, phường An Phú: (1) Thời gian qua lãnh đạo công ty Becamex đã nhiều lần cam kết với các hộ dân tại các kỳ họp tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị đến Công ty nhưng đến nay 12 hộ dân tại Khu dân cư Việt sing vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty nhanh chóng thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nhằm ổn định cuộc sống. (2) Khu nhà ở xã hội K1-K2-K3 thuộc Khu dân cư Việtsing được bàn giao sử dụng nhiều năm nhưng người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công ty Becamex sớm thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho người dân.	Phường An Phú	
3	Cử tri phường Vĩnh Phú: Đề nghị ngành chức năng yêu cầu chủ đầu tư dự án Roxana thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh – tiếp tục thi công dự án, đẩy nhanh tiến độ để bàn giao nhà cho cư dân,	Phường Vĩnh Phú	

	<p>đồng thời kiến nghị ngành chức năng khi phê duyệt dự án đầu tư trong tỉnh thì cần xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư nhằm tránh tình trạng như dự án Roxana.</p> <p>Cử tri phường Vĩnh Phú:</p> <p>(1) Kiến nghị ngành chức năng giữ nguyên tim đường cũ để người dân bên bị giải tỏa không bị thiệt thòi sau khi dự án nâng cấp Quốc lộ 13 hoàn thành.</p> <p>(2) Đề nghị ngành chức năng cho biết thời gian thi công công trình dự án nâng cấp Quốc lộ 13 và chỉ đạo chủ đầu tư khi tiến hành thi công công trình nên thực hiện san lấp nhanh để tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.</p> <p>Cử tri phường Vĩnh Phú:</p> <p>(1) Kiến nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn xem xét nâng cấp kênh tiêu Sóng Thần – Đồng An (đoạn bờ giáp với công ty Tân Hiệp Phát) vì khu vực này thường bị ngập nước sâu gần 01 mét khi nước lớn gây nguy hiểm, khó khăn cho việc đi lại của người dân.</p> <p>(2) Tiếp tục kiến nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thực hiện việc cắm mốc ranh giữa kênh tiêu Sóng thần – Đồng An với nhà của người dân.</p>		
II	Viễn thông		
1	<p>Cử tri Đinh Thị Hiền, ngụ tại KP Thạnh Quý, phường An Thạnh: tình trạng quảng cáo, rao vặt trên trụ đèn, cột điện, biển báo giao thông, rải các tờ rơi trực tiếp trên lòng đường và trước cửa nhà dân làm mất mỹ quan, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ môi trường cũng như xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại các địa phương; những nội dung quảng cáo chủ yếu là cho vay tiền, bán đất hay tuyển nhân viên bán hàng,... hành vi của các đối tượng rất tinh vi, tuy nhiên trên mỗi tờ rơi đều có ghi số điện thoại để liên hệ trao đổi mua bán. Để giải quyết tình trạng vi phạm trên kiến nghị Sở Thông tin truyền thông, Công an tỉnh cũng như các nhà mạng cùng phối hợp để có biện pháp giải quyết tình trạng nêu trên.</p>	Phường An Thạnh	
III	Chế độ chính sách		
1	<p>Cử tri Hứa Văn Sang, khu phố Chợ, phường Lái Thiêu: kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu có chính sách ưu tiên cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên được giảm hoặc miễn phí khi đi xe buýt.</p>	phường Lái Thiêu	
2	<p>Cử tri khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn: Đề nghị ngành chức năng hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia làm Chi hội phó các Chi hội đoàn thể tại khu phố, ấp, vì hiện nay theo</p>	phường Bình Chuẩn	

	Nghị quyết số 16/2023, ngày 26/7/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương chỉ quy định mức hỗ trợ phụ cấp cho các Chi hội trưởng nhưng Chi hội phó không được hưởng, trong khi đó công việc vẫn phân công cho cấp phó thực hiện.		
3	Cử tri phường Bình Hòa: Lò gồm Ba Chí hiện nay đang còn hoạt động trong Khu dân cư 434 thường xuyên đốt lò xả khói gây ra tình trạng ô nhiễm không khí, người dân đã nhiều lần kiến nghị di dời nhưng đến nay vẫn hoạt động bình thường không thấy cơ quan chức năng xử lý. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý khắc phục tình trạng nêu trên.	phường Bình Hoà	
4	Cử tri Huỳnh Văn Truyền, khu phố 1A, phường An Phú: kiến nghị ngành chức năng cần xem xét lại đơn giá việc đấu nối nước thải vì mức giá hiện nay quá cao nên người dân chưa thể thực hiện được việc đấu nối và cần có chính sách hỗ trợ của nhà nước tạo điều kiện, khuyến khích cho người dân thực hiện việc đấu nối. Cử tri Nhữ Quang Sơn, khu phố 1B, phường An Phú: Công ty TNHH ARCHER DANIELS VN (khu phố 1B) sản xuất thức ăn gia súc thường xuyên phát sinh bụi và mùi hôi trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực. kiến nghị các ngành chức năng kiểm tra xử lý khắc phục tình trạng nêu trên.	Phường An Phú	
IV	Giáo dục		
1	Cử tri Lê Thị Thu Tâm, khu phố Thạnh Hoà A, phường An Thạnh: hiện nay chỉ có trường tư thục dành cho trẻ bị thiếu năng, chậm phát triển nhưng chi phí rất cao nên các gia đình khó khăn, mức sống trung bình không đủ khả năng cho con tham gia học tại các trường này. Kiến nghị ngành chức năng xem xét đầu tư trường công lập dành cho trẻ bị thiếu năng, chậm phát triển trên địa bàn thành phố Thuận An nhằm tạo điều kiện cho trẻ bị thiếu năng, chậm phát triển được đi học vì các bé không được can thiệp sớm thì phục hồi được, không thể được hòa nhập cộng đồng tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.	Phường An Thạnh	
V	HĐND tỉnh		
1	Cử tri Hứa Văn Sang, khu phố Chợ, phường Lái Thiêu: (1) Đề nghị HĐND tỉnh hàng năm đề ra chương trình giám sát chuyên đề đối với tòa án nhân dân tỉnh; (2) Đề nghị các vị là Hội thẩm nhân dân tỉnh cần phải phát huy hết vai trò của mình, nghiên cứu hồ sơ vụ án, để tham gia ý kiến và nghị án phải có chính kiến của mình đảm theo Luật định.	Phường Lái Thiêu	
VI	Quản lý nhà nước		

1	<p>Cử tri Phạm Văn Xuân, khu phố 4, phường An Phú: Khu dân cư khu phố 4 có dân số đông, tuy nhiên hiện nay chưa được đầu tư trường học. Đề nghị ngành chức năng chỉ đạo Công ty Becamex bàn giao khu đất quy hoạch giáo dục của khu dân cư cho địa phương để thực hiện việc xây dựng trường, lớp phục vụ nhu cầu an sinh về giáo dục tại địa phương.</p> <p>Cử tri khu phố 4, phường An Phú: thời gian qua nhân dân khu phố 4 có nhiều bức xúc về việc hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu Việtsing cần kiến nghị với Công ty Becamex nhưng phía công ty vẫn không có lịch bố trí tiếp công dân để giải quyết kiến nghị của người dân, người dân đã nhiều lần đến Công ty để đăng ký lịch làm việc nhưng bị từ chối. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Becamex thực hiện tiếp công dân đúng theo quy định nhằm kịp thời giải quyết bức xúc của người dân trong thời gian tới.</p>	Phường An Phú	
---	--	------------------	--

